

Phối hợp triển khai chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2027

22:14 14/01/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027 nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.



Quang cảnh lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027 giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian qua, BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức cơ sở Đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với nhiều hình thức đa dạng, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống tổ chức Đoàn, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng về các chủ trương, chính sách

pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT.

Phát huy những kết quả đạt được, BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2027. Quy chế này nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là đoàn viên thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giúp lan tỏa rộng rãi ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn và giá trị của các chính sách này.

Theo Quy chế phối hợp, giai đoạn 2023-2027, BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn sẽ tập trung triển khai, thực hiện các nội dung phối hợp gồm: Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN;

Vận động tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Bồi dưỡng nghiệp vụ và hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Xây dựng và nhân rộng mô hình tuyên truyền, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Hợp tác quốc tế về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết hoạt động phối hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quy chế và chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn tham gia nhiệt tình, trách nhiệm đầy đủ các nội dung trong quy chế.

Trong đó, “nội dung lớn nhất là công tác tuyên truyền, tuyên truyền để thanh niên, người dân hiểu được ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, từ đó đẩy nhanh lộ trình tiến tới bao phủ BHXH, BHYT toàn dân. Tôi cho rằng đây là mục tiêu xuyên suốt trong công tác phối hợp sắp tới”, Bí thư Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian qua, diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục được mở rộng hàng năm.

Đặc biệt, năm 2022, số người tham gia BHYT là 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, tăng hơn 2,2 triệu người so với năm 2021 và là 1 trong 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội, Chính phủ giao hoàn thành vượt kế hoạch.

“Thủ tục hành chính được cải cách triệt để gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,

chuyển đổi số; thay đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ người dân với mục tiêu “Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”; qua đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nói.

Theo người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam, việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan sẽ ngày càng tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực, sâu rộng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Chính vì vậy, hai cơ quan sẽ triển khai thành công Quy chế phối hợp này, mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần để ngày càng có nhiều người dân, người lao động, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên đang học tập, lao động, làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, nông trường; học sinh sinh viên... được tham gia vào lưới an sinh.

Tại buổi lễ, thay mặt Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 đồng chí lãnh đạo BHXH Việt Nam gồm: Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và 4 Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh.

Thay mặt BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” cho 6 đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn gồm: Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Nguyễn Ngọc Lương; 4 Bí thư: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang, Nguyễn Minh Triết.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phoi-hop-trien-khai-chinh-sach-bhxh-bhyt-giai-doan-2023-2027>